
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar
Fyrir mig mun þetta hafa mikla aukningu á kosnaði hjá mér og börnum mínum þar sem við búum öll 
á Suðurnesjum og sækjum vinnu og skóla til höfuðborgarinnar, einnig held ég að kosnaður við 
innheimtu veggjalda verði alltof hár, því er um að gera að notast áfram við skattheimtu í gegnum 
eldsneyti sem kostar lítið sem ekkert
Auðvitað þarf að fara leiðir til að rukka rafbílaeigendur um veggjöld, t.d. með innheimtu per
kílómetra
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